



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณ
หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ มีการบริการวิชาการ ที่มีผลกระทบในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและอยู่ในแผนงาน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์ด้านระยะเวลาในการสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑. ระยะเวลาการดำเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณหน่วยวิจัย

ระยะเวลาการดำเนินงาน ไม่เกิน ๓ ปี กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ยุติการดำเนินงาน กรณีผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามให้ปรับสถานะเป็นศูนย์วิจัย กรณีหน่วยวิจัยมีระยะเวลาการดำเนินงานครบ ๓ ปี และไม่ต้องการปรับสถานะเป็นศูนย์วิจัยให้สามารถคงสถานะเป็นหน่วยวิจัยได้ แต่จะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยยังคงต้องรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัยทราบ กรณีไม่รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ยกเลิกหน่วยวิจัย

๒. ระยะเวลาการดำเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณศูนย์วิจัย

ระยะเวลาการดำเนินงาน ไม่เกิน ๓ ปี กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ปรับลดสถานะเป็นหน่วยวิจัยหรือยุติการดำเนินงาน กรณีผ่านเกณฑ์การประเมินให้ปรับสถานะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ กรณีศูนย์วิจัยที่มีระยะเวลาการดำเนินงานครบ ๓ ปี และไม่ต้องการปรับสถานะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ สามารถคงสถานะเป็นศูนย์วิจัยได้ แต่จะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยยังคงต้องรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัยทราบด้วย กรณีศูนย์วิจัยไม่รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ยกเลิกศูนย์วิจัย

๓. ระยะเวลาการดำเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาการสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน ๓ ปี กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ปรับลดสถานะเป็นศูนย์วิจัย กรณีผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินงานให้นับตั้งแต่วันที่มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้